

ข้อมูลการฝึกอบรมตามสายงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

อบต.บ้านลาน อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น

ลำดับ ที่	ชื่อสายงาน	ชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ตำแหน่ง	หลักสูตร	สถานที่อบรม	วันที่จบการศึกษา อบรม (วัน/เดือน/ปี)
๑	นักบริหารงานท้องถิ่น	นางเบญญาภา โสเชียว ปลัดอบต.	อบรมหลักสูตรการเตรียมตัวให้พร้อม สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น วิธีปฏิบัติ ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการประชุมสภา ท้องถิ่น การพิจารณาอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสม/ทุนสำรอง	โรงแรมโมรธา จ.เชียงใหม่	๒ - ๔ ก.พ. ๖๑
		นายพงษ์พัช ชาวเหนือ รองปลัด อบต.	หลักสูตร เทคนิคการกำหนดขอบเขต ของงาน (TOR) การกำหนดสเป็ค การบริการสัญญา การบริหารงาน โครงการและการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อป้องกันการตรวจสอบ	โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น	๑๘ - ๑๙ ส.ค. ๖๐
๒	นักบริหารงานคลัง	นางไพรัตน์ วงศ์อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง	อบรมหลักสูตรการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑	โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น	๒๙ มิ.ย. ๖๐
			หลักสูตร เทคนิคการกำหนดขอบเขต ของงาน (TOR) การกำหนดสเป็ค การบริการสัญญา การบริหารงาน โครงการและการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อป้องกันการตรวจสอบ	โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น	๑๘ - ๑๙ ส.ค. ๖๐
๓	นักบริหารงานทั่วไป	นายจิรัฐกานต์ แสงสารวัตร หัวหน้าสำนักงานปลัด	หลักสูตร ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมเพื่อ การวางแผนชุมชน และการแก้ไข ปัญหาขยะ	โรงแรมไอโฮเต็ล จ.ขอนแก่น	๒๕ ธ.ค. ๖๐

ลำดับ ที่	ชื่อสายงาน	ชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม/ตำแหน่ง	หลักสูตร	สถานที่อบรม	วันที่จบการศึกษา อบรม (วัน/เดือน/ปี)
๔	นักวิชาการเงินและบัญชี	นางสาวบังอร บุเกตุ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	หลักสูตร กรณีศึกษาการถูกหักทวง และมุมมองการแยกแยะอำนาจ หน้าที่ เพื่อประกอบการบริหาร งบประมาณของ อปท. อย่างไรให้ ถูกต้อง	โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น	๒๒ - ๒๔ ธ.ค. ๖๐
๕	นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน	นางสาวสุภานัน สมอหมอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการ จัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท. รุ่นที่ ๓	โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี	๑๘ -๒๐ พ.ค. ๖๑
๖	นิติกร	นายสมชาย แซ่ฉั่ว นิติกรชำนาญการ	-	-	-
๗	นักทรัพยากรบุคคล	นายประจวบ ชุ่มด้วง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	หลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการการพัฒนาและส่งเสริม การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น	๑๙ - ๒๐ ก.พ. ๖๑
			อบรมแนวทางการปรับปรุงแผน อัตรากำลัง ๓ ปี	ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น จ.ขอนแก่น	๒๓ มี.ค. ๖๑
๘	นักพัฒนาชุมชน	นางวริศรา ปัจจวงษ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	หลักสูตร องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในบทบาท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และการจัด สวัสดิการทางสังคมให้เข้าถึง ประชาชน	โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น	๑๗ -๑๙ พ.ย. ๖๐

ลำดับ ที่	ชื่อสายงาน	ชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ตำแหน่ง	หลักสูตร	สถานที่อบรม	วันที่จบการศึกษา อบรม (วัน/เดือน/ปี)
๙	นักวิเคราะห์นโยบายและ แผน	น.ส.สุกัญญารัตน์ มาลัยโธสงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	หลักสูตร เรียนรู้การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นแบบมีอาชีพครบถ้วนทุกขั้นตอน ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ	โรงแรมโมฆะ จ.ขอนแก่น	๘ - ๑๐ ธ.ค. ๖๐
๑๐	นายช่างโยธา	นายธนภัทร เผ่าบ้านฝาง นายช่างโยธาชำนาญงาน	หลักสูตร เทคนิคการกำหนดขอบเขต ของงาน (TOR) การกำหนดสเป็ค การบริการสัญญา การบริหารงาน โครงการและการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อป้องกันการตรวจสอบ	โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น	๑๘ - ๑๙ ส.ค. ๖๐
	นายช่างเขียนแบบ	นายวรรณบ ไสยกิจ ช่างเขียนแบบ	หลักสูตร เทคนิคการใช้งานระบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการคำนวณ เงินขดเชย ค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ของ อปท. ในรุ่นที่ ๑	โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ รีสอร์ท จ.เลย	๒๒ - ๒๔ ธ.ค. ๖๐
๑๑	เจ้าพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	นายคมเดช อัฐโธสง	หลักสูตร ทบทวนปรับปรุงการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของ อปท.	ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพล จ.ขอนแก่น	๒๐ ก.พ. ๖๑

*** อบต.บ้านลานมีพนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี จำนวน ๑๑ สายงาน พนักงานส่วนตำบล
ได้รับการฝึกอบรมความรู้ในหลักสูตรตามสายงาน จำนวน ๑๐ สายงาน

$$\frac{10 \times 100}{11} = 90.90$$

๑๑

คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๐ %

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองข้อมูล

(นางเบญญาภา โสเขียว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน